

THÀNH PHỐ

Đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo

Những năm qua, với tư tưởng kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đồng bào Công giáo thành phố Thái Bình luôn đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng mối đoàn kết đạo - đời, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Bà con giáo dân họ giáo xứ Cát Nội (xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình) tích cực tham gia phát triển kinh tế.

Thành phố hiện có 3 tôn giáo được công nhận: Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Trong đó, Công giáo có gần 1.350 hộ giáo dân, sinh sống trên địa bàn 10 xã, phường. Năm qua, đồng bào Công giáo luôn tích cực xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, thi đua xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội... Giám mục giáo phận đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hoạt động lễ nghi tôn giáo, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, bác ái. Sống phúc âm giữa lòng dân tộc, với tấm lòng nhân ái, bao dung.

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, các xứ họ đạo, linh mục và giáo dân thành phố đã tích cực tham gia góp công, góp của, hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và chỉnh trang các công trình công cộng, khuôn viên thờ tự, tạo ra cảnh quan khung trảng, sạch đẹp. Điển hình như giáo dân họ giáo xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu, giáo dân họ giáo xứ Cát Nội, xã Đông Hòa... Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm của các xứ, họ đạo đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi để bà con giáo dân phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa và sinh hoạt tôn giáo. Chia sẻ về phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa trong bà con giáo dân họ giáo xứ Cát Nội, ông Hà Văn Liêm, Trưởng thôn Trung Nghĩa,

xã Đông Hòa cho biết: Toàn thôn có 120 hộ giáo dân của họ giáo Cát Nội. Bà con giáo dân luôn đoàn kết và tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Nhất là hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn. Với sự hỗ trợ xi măng của tỉnh, bà con tích cực tham gia hiến đất, ngày công, tiền của làm đường giao thông nông thôn. 100% tuyến đường trong khu dân cư đã được bê tông hóa.

Thi đua xây dựng xứ, họ đạo 4 gương mẫu, giáo dân thành phố đã tích cực phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, thương mại. Trong đó, nổi bật là phát triển kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải tạo ruộng cấy lúa kém hiệu quả, vườn tạp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao như trồng hoa, đào của giáo dân họ giáo xứ Sa Cát, phường Hoàng Diệu; trồng quýt cảnh họ giáo xứ Cát Nội, xã Đông Hòa... Qua phong trào phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều gương đồng bào Công giáo làm kinh tế giỏi như: giáo dân Vũ Đình Thành, tổ trưởng tổ 31, phường Hoàng Diệu chuyển đổi hơn 1.800m² đất sang trồng đào và nuôi cá cảnh, thu nhập từ 350 - 400 triệu đồng/năm; giáo dân Vũ Đức Khuê, phường Hoàng Diệu đầu tư chăn nuôi lợn cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; giáo dân Nguyễn Xuân Kiều, xã

Đông Hòa trồng quýt cảnh, chăn nuôi gia cầm và đầu tư phát triển công ty sản xuất nhà thùng container, giải quyết việc làm cho 30 lao động với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng, doanh thu năm 2018 đạt trên 20 tỷ đồng...

Không chỉ sôi nổi trên lĩnh vực kinh tế, đồng bào Công giáo thành phố còn tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 49 đảng viên là người có đạo. Các đảng viên là người có đạo luôn trau dồi đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ, đảng viên, tận tụy, sáng tạo trong công việc, tích cực trong các phong trào. Là cánh tay nối dài truyền tải mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới người dân, tuyên truyền, vận động người dân sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, bà con giáo dân trên địa bàn thành phố luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ĐỨC DUNG



Bà con giáo dân xã Đông Hòa hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Sáng ngày 15/1, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp mặt thân mật với đại diện các cơ quan báo chí, phóng viên nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019.

Khẳng định đây là sự kiện truyền thống ý nghĩa vào dịp cuối năm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và đóng góp hết sức hiệu quả của các cơ quan thông tấn, báo chí vào thành công chung của công tác đối ngoại trong năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2018, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh với nhiều nhân tố bất ngờ và bất định, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai bài bản, căn cơ, thể hiện bản lĩnh ngoại giao với tầm nhìn chiến lược.

Với phương châm chủ động, sáng tạo trong cách làm và hiệu quả trong hành động, công tác đối ngoại đã vươn mình khẳng định thêm nhiều dấu ấn mới, góp phần nâng cao thể và lực của đất nước.

Cụ thể, đối ngoại đa phương đã có bước phát triển mới về chất với việc ngày 8/8/2018 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 25 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban hành một văn kiện chỉ đạo riêng về đối ngoại đa phương, là một cột mốc quan trọng về tư duy đối ngoại và thể chế hóa chủ trương của Đại hội Đảng XII về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, theo đó chúng ta phấn đấu dần dần vai trò "nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải" trong các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể.

Tiếp nối thành công của năm APEC 2017, Việt Nam tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng như diễn đàn nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 26, hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6, hội nghị cấp cao tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ 10...

Đặc biệt, hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) do Việt Nam tổ chức tháng 9/2018 tại Hà Nội được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử 27 năm qua của diễn đàn này.

Các sự kiện đa phương tầm vóc nói trên đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn đối tác, nhà đầu tư nước ngoài. Thành công của những sự kiện đó cho thấy vai trò, vị thế và uy tín của đất nước ta đã tăng

Báo chí góp phần làm nổi bật những dấu ấn đối ngoại



Ảnh minh họa

đáng kể, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam còn được cộng đồng quốc tế tin nhiệm trao thêm nhiều trọng trách đa phương quan trọng như Việt Nam là đại diện duy nhất của nhóm ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và lần đầu tiên trúng cử vào Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL).

Về quan hệ song phương, Việt Nam đã củng cố và mở rộng thêm được khuôn khổ quan hệ với các đối tác chủ chốt thông qua việc nâng cấp quan hệ liên đối tác chiến lược với Australia và đối tác toàn diện với Hungary, đưa tổng số các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện lên con số 28, trong đó 2/3 số đối tác chiến lược được thiết lập sau Đại hội Đảng lần thứ XI.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác với các đối tác, nhất là các nước láng giềng Lào, Campuchia và Trung Quốc, các nước ASEAN và các nước lớn như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp... tiếp tục đi vào chiều sâu; tin cậy chính trị và hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được tăng cường.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện 28 chuyến thăm nước ngoài và dự các hội nghị quốc tế lớn, đón 33 đoàn lãnh đạo cấp cao các nước thăm và dự các hoạt động quan trọng tại Việt Nam và hàng trăm cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các hội nghị đa phương quan trọng, qua đó thực sự tăng cường sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, phục vụ thiết

thực lợi ích an ninh và phát triển của đất nước.

Về hội nhập kinh tế quốc tế, giữa trào lưu bảo hộ thương mại, Việt Nam đã cùng 10 quốc gia thành viên khác ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và là 1 trong 7 nước phê chuẩn hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên trên thế giới, qua đó khẳng định vai trò là một mắt xích trong các liên kết kinh tế quan trọng ở khu vực.

Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) cũng đang hoàn tất các bước kỹ thuật cuối cùng để ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Bám sát và thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị ngoại giao 30 là lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp vươn ra thế giới, ngoại giao kinh tế đã góp phần xứng đáng vào thúc đẩy nâng cao kim ngạch thương mại của Việt Nam với các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, đóng góp vào việc đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt con số kỷ lục 475 tỷ USD, trong đó xuất siêu đạt 7,7 tỷ USD trong khi tăng trưởng GDP đạt mức cao nhất trong 10 năm qua.

Bên cạnh những điểm sáng nói trên, một thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại là đã triển khai rất kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan đại diện đã bảo hộ cho 10.378 công dân (tăng 22% so với năm 2017), 1.589 người dân/189 tàu cá; tranh thủ quan hệ hữu nghị với nhiều nước như

Indonesia, Philippines... để vận động đối xử nhân đạo cho các công dân, ngư dân ta.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, ngoại giao văn hóa và thông tin tuyên truyền đối ngoại đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hội nhập, ổn định, hiếu khách và giàu bản sắc. Việc công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng đã làm UNESCO công nhận đã làm phong phú thêm các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam.

Đánh giá về công tác đối ngoại năm 2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước; củng cố mối trường hòa bình, ổn định cho phát triển, tăng cường, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế".

Cũng trong buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp nổi bật vào công tác thông tin đối ngoại, trong đó có Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Buổi sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trả lời phỏng vấn đồng đạo các cơ quan báo chí về tình hình quốc tế và khu vực cũng như thành tựu mọi mặt của công tác đối ngoại trong năm 2018.

(theo chinhphu.vn)

Kịp thời phòng, chống dịch bệnh cúm A

Phát hiện có một số bệnh nhân mắc bệnh cúm A, các đơn vị y tế dự phòng đã khẩn trương điều tra dịch tễ, kịp thời triển khai các biện pháp khống chế, phòng, chống dịch bệnh lan ra diện rộng.

Ngày 5/1, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có một số bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng sốt cao, đau đầu và đau môi toàn thân, sổ mũi, đau rát họng. Bệnh nhân có các triệu chứng trên trước khi nhập viện 3 ngày, đã sử dụng các biện pháp hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ. Có 3 bệnh nhân xét nghiệm quicktest có kết quả dương tính với cúm A. Các bác sĩ đã thông báo tới đơn vị y tế dự phòng. Theo ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Ngay sau khi nhận được thông báo có một số trường hợp bệnh nhân điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghi cúm A, Trung tâm đã cử đoàn cán bộ giám sát dịch tễ

học, lấy mẫu xét nghiệm. Xác định đây là ổ dịch cúm A nhỏ xuất hiện trên địa bàn thành phố, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã báo cáo Sở Y tế đồng thời khẩn trương tổ chức các biện pháp quây vùng dập dịch, phòng, chống dịch lan rộng. Do hiện nay thời tiết đang có đợt rét đậm nên thuận tiện cho vi rút cúm phát sinh, phát triển và gây dịch. 3 trường hợp mắc bệnh đều là học sinh lớp 9A của Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình). Các em cũng cho biết trong lớp có khoảng 10 bạn có dấu hiệu tương tự, do đó đây là chùm ca bệnh và chúng tôi có dấu hiệu lây lan trong phạm vi lớp học. Trường THCS Trần Phú có trên 1.000 học sinh nhưng do trường đang sửa chữa nên thuê địa điểm học

tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ, số học sinh trên cũng rải rác ở nhiều nơi như người cùng sử dụng như tay nắm cửa, đồ dùng chung... Trung tâm phối hợp với nhà trường cấp khẩu trang cho học sinh, giáo viên và hướng dẫn cách sử dụng đúng cách, khuyến cáo học sinh không khạc nhổ bừa bãi và sử dụng khăn giấy khi ho, hắt hơi; khẩu trang, khăn giấy... sau sử dụng không được vứt bừa bãi mà cần được bỏ vào thùng rác có dung dịch CloraminB. Đồng thời, phối hợp với các trạm y tế thông tin và hướng dẫn các nội dung phòng, chống dịch tới các gia đình có học sinh mắc bệnh. Qua theo dõi, đến ngày 11/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận có 45 bệnh nhân nghi mắc cúm A, có 32 bệnh nhân

các vôi nước, xà phòng rửa tay; bố trí lau dung dịch CloraminB ở những nơi nhiều người cùng sử dụng như tay nắm cửa, đồ dùng chung... Trung tâm phối hợp với nhà trường cấp khẩu trang cho học sinh, giáo viên và hướng dẫn cách sử dụng đúng cách, khuyến cáo học sinh không khạc nhổ bừa bãi và sử dụng khăn giấy khi ho, hắt hơi; khẩu trang, khăn giấy... sau sử dụng không được vứt bừa bãi mà cần được bỏ vào thùng rác có dung dịch CloraminB. Đồng thời, phối hợp với các trạm y tế thông tin và hướng dẫn các nội dung phòng, chống dịch tới các gia đình có học sinh mắc bệnh. Qua theo dõi, đến ngày 11/1, trên địa bàn thành phố ghi nhận có 45 bệnh nhân nghi mắc cúm A, có 32 bệnh nhân

có biểu hiện mắc cúm đã khỏi, các em là học sinh đã đi học bình thường, chỉ còn 13 em đang điều trị. Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Có 5 bệnh nhân nhập khoa điều trị với các biểu hiện nghi mắc cúm A, song các em hồi phục nhanh và đến ngày 8/1 đều đã khỏi và xuất viện. Sau đó không có thêm trường hợp nào có biểu hiện của bệnh cúm A phải nhập Khoa điều trị.

Do kịp thời triển khai các biện pháp quây vùng, dập dịch và phòng, chống dịch bệnh lan ra diện rộng, số người mắc cúm đã được điều trị khỏi và hạn chế gia tăng mới. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế thành phố vẫn tiếp tục sát sao giám sát dịch tễ và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường thường xuyên như phun dung dịch CloraminB 2 ngày một lần ở khuôn viên Trường THCS Trần Phú; tiếp tục bố trí các chậu rửa tay pha dung dịch CloraminB tại các lớp và tăng cường các vôi nước, xà phòng rửa tay khuyến khích các em rửa tay và giữ gìn vệ sinh chung. Các biện

pháp phòng, chống dịch vẫn sẽ được thực hiện triệt để cho đến khi không xuất hiện trường hợp mắc bệnh mới sau 2 tuần. Cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan. Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo mọi người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân, tăng cường sức khỏe và khả năng phòng bệnh

như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, giữ vệ sinh mũi họng bằng nước muối, tránh tối đa việc chùi tay lên mắt và mũi; che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Mọi người cần giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý, nâng tập thể dục để nâng cao thể trạng và giữ gìn vệ

sinh nhà cửa và môi trường xung quanh bảo đảm sạch sẽ, thoáng. Người dân cũng nên chủ động đến cơ sở y tế tiêm vắc-xin phòng bệnh cúm. Nếu có triệu chứng của bệnh cúm như phát nóng, ho, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chăm sóc sức khỏe.

HÀ DUNG



Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng, phòng, chống dịch bệnh tại Trường THCS Trần Phú.